

CÔNG TÁC TỔ CHỨC MỘT GIẢI ĐẤU CẤP CƠ SỞ

Công tác tổ chức trước giải:

. *Lập phương pháp tổ chức*

Tên gọi, mục đích, nhiệm vụ của giải.

Quy mô của giải.

Cơ cấu tổ chức giải.

Lập ra các uỷ ban và các tổ chức có liên quan giúp ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ.

Hình thức tổ chức, những bộ phận chủ yếu và số lượng các thành viên tham gia.

Lập cơ cấu tổ chức giải:

Tùy thuộc vào quy mô và tình hình thực tế của giải mà lập ra cơ cấu tổ chức giải cho phù hợp.

Phân công chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong ban tổ chức giải.

Ban tổ chức phụ trách công tác chuẩn bị trước giải:

Đặt ra nhiệm vụ mục tiêu của giải.

Xác định quy mô của giải

Kế hoạch công tác của các bộ phận chức năng.

Giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức giải.

Ban thư ký:

Ban tuyên truyền

Ban giám sát.

Ban hành chính tổng hợp.

Ban trọng tài.

. *Ban hành điều lệ giải.*

Điều lệ giải ban hành gồm những nội dung sau: Tên gọi, mục đích, nhiệm vụ của giải, đơn vị tổ chức chính.

Điều lệ phải đảm bảo sự công bằng, thống nhất với các điều luật bóng đá đã đượ ban hành và phải phù hợp với tình hình thực tế.

Hoạt động của các bộ phận chức năng trong suốt thời gian thi đấu

Các bộ phận chức năng và trọng tài phải kịp thời nghiên cứu, giải quyết nhưng vẫn đề phát sinh.

Trước các trận đấu trọng tài phải hỏi ý và kết thúc nộp kết quả thi đấu, rút kinh nghiệm sau trận đấu.

Ban thư ký phải kịp thời công bố thành tích thi đấu trong từng ngày và thống kê các số liệu có liên quan.

Ban giám sát thường xuyên tiến hành kiểm tra sân bãi, bảo vệ và quản lý trang thiết bị.

Ban hành chính tổng hợp phải đảm bảo thường xuyên các điều kiện ăn ở và đi lại.

Hoạt động của các bộ phận chức năng khi kết thúc giải

Tổ chức lễ bế mạc, làm báo cáo tổng kết, tuyên bố thành tích thi đấu và trao thưởng.

Tổ chức sắp xếp phương tiện đi lại cho các đội bóng và các thành viên tham gia.

Xử lý sân bãi và các trang thiết bị thi đấu, quyết toán kinh phí kiểm kê vật tư...

Ban tổ chức hoàn tất các công việc và báo cáo kết quả tổ chức giải lên cấp trên.

Thẻ thức thi đấu và phương pháp tính điểm xếp hạng.

Thông thường có 3 thẻ thức thi đấu chủ yếu mà trong bóng đá hay áp dụng:

- Thẻ thức thi đấu vòng tròn tính điểm.
- Thẻ thức đấu loại trực tiếp.

– Hỗn hợp (kết hợp 2 loại trên)

Thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm.

Phương pháp tổ chức thi đấu theo thể thức vòng tròn.

Cách tính tổng số trận thi đấu

$$oX = A(A-1)/2$$

Nếu theo thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt thì tổng số trận đấu sẽ gấp 2 lần tổng số trận vòng tròn một lượt.

Nếu chia nhóm đấu vòng tròn thì tổng số trận đấu bằng tổng số trận đấu ở các bảng.

Số ngày thi đấu bằng tổng số đội tham gia nếu số đội tham gia là số lẻ, còn nếu là số chẵn thì số ngày thi đấu bằng số đội tham gia – 1

Xếp lịch thi đấu : Ban tổ chức căn cứ vào số đội tham gia thi đấu sẽ xác định số ngày thi đấu và xếp lịch thi đấu.

Cách tính điểm và xếp hạng theo thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm.

Thể thức đấu loại trực tiếp.

Loại trực tiếp một lần thua, cách tính tổng số trận và số ngày thi đấu:

Tổng số trận thi đấu bằng tổng số đội tham gia thi đấu – 1.

Nếu tổng số đội tham gia thi đấu là $2n$ (n là số nguyên dương bất kỳ) thì số ngày thi đấu sẽ bằng n .

Để tính số đội tham gia thi đấu ngày đầu có công thức như sau:

$$X = (A - 2n).2$$

A : Là tổng số đội tham gia thi đấu.

n : là số nguyên dương bất kỳ sao cho $2n$ có giá trị nhỏ hơn và gần với số A nhất.

Loại trực tiếp 2 lần thua:

Tính tổng số trận đấu = $2 \times (\text{số đội tham gia} - 1)$

Phương pháp xếp lịch thi đấu.

Giống như loại trực tiếp một lần thua nhưng khi vào vòng 2 thì phải xếp các đội thua vào nửa bên trái rồi tiếp tục thi đấu, ở nửa trái đội thua lần 2 sẽ bị loại bỏ, đội thắng sẽ tiếp tục thi với đội thua ở nửa bên phải.

Thể thức thi đấu hỗn hợp.

Áp dụng cả hai thể thức trên và được chia theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 : Áp dụng theo thể thức thi đấu vòng tròn.

Giai đoạn 2 : Áp dụng theo thể thức thi đấu loại trực tiếp.

Người sưu tầm : Trần Quang Huy